

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดตลาดที่ 32.06 บาท ทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบ 32.00-32.10 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.06 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดท้ายสัปดาห์ก่อน

*ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า สัปดาห์นี้ สิ่งที่ต้องจับตา คือ การประชุมธนาคารกลางทั่วโลก และการพบกันระหว่าง โดนัลด์ ทรัมป์กับคิมจองอึนที่สิงคโปร์เริ่มต้นด้วย

วันอังคาร โดนัล ทรัมป์และคิมจองอึน จะเริ่มการเจรจาโดยมีเป้าหมายหลัก คือ การหารือเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐกับเกาหลีเหนือ

วันพุธ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (เฟด) คาดว่าเฟดจะ “ขึ้นดอกเบี้ย” ไปที่ระดับ 1.75-2.00% ตามที่เฟดเคยแจ้งไว้ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการจ้างงานที่สูง

วันพฤหัสบดี การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรป (อีซีบี) คาดว่าอีซีบีจาก “คงดอกเบี้ยนโยบาย” ที่ระดับ 0.00% แต่อาจมีการปรับลดการลดตัวเลขเศรษฐกิจ และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขและเวลาในการ “ยกเลิกนโยบายซื้อสินทรัพย์ของอีซีบี” ภายในปีนี้

วันศุกร์ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินญี่ปุ่น (บีโอเจ) คาดว่าจะ “คงนโยบายดอกเบี้ย ดิตลบ” และนโยบายอื่นๆ ตามเดิม เนื่องจากเงินเฟ้อพื้นฐานในญี่ปุ่นยังไม่ปรับตัวขึ้นถึงระดับ 1.00%

เขากล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ตลาดการเงินจะเคลื่อนไหวตามความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศที่มากขึ้น และภาวะต้นทุนที่สูงจากเฟดแน่นอน สิ่งที่ตลาดกำลังเฝ้าระวังอยู่ คือ ความเคลื่อนไหวของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ฝั่งลาตินอเมริกาและเอเชียที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นต้นทุนหลัก ซึ่งที่ผ่านมาค่าเงินอ่อนค่าลงแรง เพราะเงินเฟ้อในประเทศปรับตัวสูง และดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวขึ้นพร้อมกัน

"สำหรับเงินบาท แม้ช่วงก่อนหน้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบลง เนื่องจากมีแรงซื้อและแรงขายค่อนข้างสมดุล แต่ในสัปดาห์นี้เชื่อว่าแนวโน้มเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จะกดดันทั้งเงินบาทและสกุลเงินเอเชียให้อ่อนค่าได้ โดยมองการหารือระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้ตลาดเอเชียเปิดรับความเสี่ยงระยะสั้นเท่านั้น คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 32.00-32.10 บาท/ดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทรายสัปดาห์มองไว้ที่ 31.90- 32.40 บาท/ดอลลาร์" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.56 จากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 94.16

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,274.52 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 540.38 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 32.054 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้